

# Định hướng học nghề và đại học với BERUFSWAHLPASS

## Thông tin dành cho phụ huynh học sinh

Khả năng của tôi? Tôi muốn gì? Tôi có thể trở thành ai? Nhà trường và đối tác của họ sẽ giúp con cháu của Quý vị tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi được nêu trên.

**BERUFSWAHLPASS** tạo điều kiện cho các cháu tìm kiếm được kết quả mong muốn trong muôn vàn thông tin đa dạng hiện nay.

BERUFSWAHLPASS tập hợp tổng quát nhiều ngành nghề và gợi hứng cho các cháu, cùng với các cháu xây dựng chương trình định hướng học nghề và đại học.

BERUFSWAHLPASS giúp con cháu của quý vị có khả năng tự tin trả lời những câu hỏi trong khi phỏng vấn, có thể chủ động đưa ra những tài liệu để chứng minh sự hiểu biết của mình không cần sự giúp đỡ của người thứ ba.

BERUFSWAHLPASS được công nhận trên toàn liên bang và được áp dụng trong hầu hết các trường ở Bang Sachsen.

**BERUFSWAHLPASS**

Bundesarbeitsgemeinschaft  
**Berufswahlpass**

info@berufswahlpass.de



# Bố cục của Berufswahlpass

Teil 1:  
Angebote zur Berufs- und  
Studienorientierung

1

## Phần 1 Ngành nghề để chọn

Phần 1 nhà trường và đối tác của họ giới thiệu khái quát về ngành nghề hướng nghiệp

Trong phần này Quý vị nhận được thông tin của nhà trường và đối tác về lịch tổ chức giới thiệu ngành nghề của các Nghiệp đoàn, Dự án, Hội chợ và Ngày hội thảo.

Quý vị hãy tư vấn cho con cháu của mình lựa chọn ngành nghề thích hợp.

Teil 2:  
Mein Weg zur Studien- und  
Berufswahl

2

## Phần 2 Sự lựa chọn ngành nghề của Tôi

Trong phần này Quý vị sẽ biết kết quả học tập của cháu: Cần nhắc về ưu điểm và thiên hướng để đi đến quyết định lựa chọn ngành nghề phù hợp và đăng ký học.

Quý vị hãy sử dụng tài liệu hướng dẫn cho luyện tập chung và đàm thoại.

Trong phần này còn có nội dung v/d. như hướng dẫn tham gia hội chợ đào tạo và luyện tập phỏng vấn.

Teil 3:  
Dokumentation

3

## Phần 3 Hồ sơ

Trong phần 3 này, con cháu của Quý vị tập hợp tất cả những gì cần thiết cho đơn xin học như: Các chứng chỉ và hồ sơ quan trọng, nhận xét về các lần thực tập, trình bày thật nhiều ưu điểm và năng khiếu.

Mọi nơi mọi lúc Quý vị nên tranh thủ động viên, khuyến khích con cháu của mình thường xuyên tích lũy kinh nghiệm sống, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo – chuẩn bị vốn cho cuộc sống thực tế trong tương lai.

Teil 4:  
Lobencordner

4

## Phần 4 Nếp sống

Phần 4 tập hợp thông tin, tài liệu nhằm chuẩn bị cho cuộc sống tự lập như chi tiêu, công sở có liên quan, các hợp đồng v.v.

Tự đứng trên đôi chân của mình: Phần 4 hướng dẫn tự quản lý có hệ thống hồ sơ, văn bản, chứng chỉ quan trọng của cá nhân sau khi kết thúc giai đoạn ở trường phổ thông trung học.

Die Dresdner Bildungsprojekte sind ein Projekt der Landesregierung Dresden in Kooperation mit der Volkshochschule Dresden e.V. (VHS) und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS). Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert.

